

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.81 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 32.75 -32.95 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.81 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.83 บาท แต่เงินค่าบาทยังมีแนวโน้มทรงตัว คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.75 - 32.95 บาท

* ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มทรงตัว หลังจากการเลือกตั้งเป็นไปตามคาด โดยทั้ง 2 พรรคครองเสียงข้างมากในทั้ง 2 สภา ในขณะที่พรรคเดโมแครตควบคุมสภาผู้แทนราษฎรและพรรคร่วมได้เสียงข้างมากในวุฒิสภา

* ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินปรับตัวรับผลเลือกตั้งในสหรัฐฯ มองว่าต่อจากนี้ความกังวลเรื่องความผันผวนของนโยบายเศรษฐกิจจะลดลง และส่งบวกกับหุ้น บอนด์ ทอง แต่อาจส่งผลลบกับดอลลาร์ และน้ำมัน

* นอกจากนี้ตลาดจะรอความชัดเจนของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่จะมีการจับตาถ้อยคำในแถลงการณ์นโยบายอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่ากันในช่วงกว้างว่า นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 4 ของปีนี้ ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า แต่ตลาดได้มีการปรับตัวรับแล้ว ดังนั้น นั่นอาจจะไม่ได้เพิ่มแรงหนุนต่อดอลลาร์

"วันนี้หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขาย ต้องจับตาว่าจะมี Fund Flow ไหลเข้าประเทศไทยหรือไม่ เพราะมองว่าตลาดจะเดิหน้าเปิดรับความเสี่ยงต่อ ทำให้สินทรัพย์เอเชียอาจได้รับแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่ตลาดมีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเอเชียในช่วงรายงานผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ทำให้เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าลงต่อได้ช่วงปลายปี ถ้าตลาดหุ้นเปิดรับความเสี่ยง" เขากล่าว --จบ--

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.17 บาท วานนี้ 95.97บาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 215.38 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 5,677.02 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.910 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS